



ประกาศคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์
ประจำปีบัญชี 2567

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
คณะฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา
และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์
จะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ในวันและเวลาทำการ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครขอรับการสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว มีผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา ประจำปีบัญชี 2567 ตามมติคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 18/2567
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ดังนี้

รายชื่อ / สังกัด	รายละเอียด	จำนวนเงินทุน / ระยะเวลา การรับทุน
นายศิลา คำจูน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 ปฏิบัติงานประจำกลุ่มภารกิจระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร	ทุนระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม การศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 2. ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบ และค่าอุปกรณ์การศึกษา เหน่าจ่าย ปีการศึกษาละ 5,000 บาท
นางนิษา ทองโต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 ปฏิบัติงานประจำกลุ่มภารกิจการคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหาร	ทุนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอก การจัดการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม การศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา 2. ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบ และค่าอุปกรณ์การศึกษา เหน่าจ่าย ปีการศึกษาละ 5,000 บาท

รายชื่อ / สังกัด	รายละเอียด	จำนวนเงินทุน / ระยะเวลา การรับทุน
<p>นางสาวธนภร สวัสดิมมงคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มภารกิจสนับสนุน หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ ฝ้ายวิชาการ</p>	<p>ทุนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม การศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา 2. ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบ และค่าอุปกรณ์การศึกษา เหม่าจ่าย ปีการศึกษาละ 5,000 บาท</p>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

